



ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ตามประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน ๒ ราย ตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณชนิษฐา เสลาคุณ โทรศัพท์
๐๘-๖๗๕๓-๕๓๔๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวิฑะ)
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	กำหนดสอบ	สถานที่สอบ
๐๐๒	นายยุทธพงษ์ วรรณพัฒน์	เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.	ห้องประชุมวิทยาลัย บูรณาการศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารระพีสาคริก
๐๐๔	นางสาวพลอยนภัส กฤตศรลักษณ์	เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารระพีสาคริก พร้อมนำเอกสารมายื่นที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๒) คำรับรอง จำนวน ๓ ท่าน โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี แต่ไม่ใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานประจำของผู้รับรอง ซึ่งหนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำหรือหากับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก

๓) ประวัติโดยย่อ

หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาในวันสอบสัมภาษณ์ ถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์